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“น้องแอล” สร้างชื่อบนสังเวียนผืนผ้าใบ
สาวหมัดคว้าเหรียญกีฬามหาวิทยาลัย

การท�ากจิกรรม เพือ่พฒันางานตามพนัธกจิของ
หน่วยงาน โดยตวัแทนบคุลากรจากคณะหน่วย
งานสนับสนุน นอกจากนั้นแล้วยังมีการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้สะท้อนแนวคิดของการ
ออกแบบดังกล่าวให้กบัผูเ้ข้าร่วมสมัมนาทกุคน
ได้รับทราบ เพือ่น�าไปปรับใช้ในการพฒันาการ
ท�างานในหน่วยงานทีสั่งกดั

 “การสัมมนาประกอบด้วย กิจกรรม
ให้ความรูใ้นการพฒันางานเพือ่ให้เกดิแนวปฏบิตัิ
ทีด่ ีและกจิกรรมเชงิปฏบัิตกิาร เพือ่ให้ผู้เข้าร่วม
มคีวามเข้าใจในการด�าเนนิงานมากขึน้ นอกจาก
นั้นยังมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมทักษะ
การท�างานเป็นทีม และทีมงาน มาช่วยให้การ
สมัมนามคีวามสนกุมากขึน้”  ผู ้ อ� า น วยก า ร
ส�านักประกนัฯ กล่าว

 “การสัมมนาครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้
รับความรู้ในกระบวนการพัฒนาการด�าเนิน
งานตามพันธกิจสู่แนวปฏิบัติที่ดี ซึ่งคาดหวัง
ให้ตัวแทนบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม
สมัมนาในครัง้นี ้น�ากระบวนการดงักล่าวไปปรบั
ใช้ในหน่วยงานทีส่งักดั และเตรยีมถอดบทเรยีน
จากแนวปฏบิตั ิเข้าร่วมประกวดแนวปฏบัิติทีด่ี 
ในโครงการวนัประกนัคณุภาพ ครัง้ที ่๗ (CRU 
QA DAY#7) ของมหาวทิยาลยัทีจ่ะจดัขึน้ในช่วง
เดือนเมษายน ๒๕๖๒ ท่ีจะถึงนี้” ผู้อ�านวยการ 
ส�านักประกนัฯ กล่าว

ท�างานทีต้่องตดิต่อสือ่สารโดยใช้ภาษาต่างประเทศ 
ฯลฯ” ผศ. เกียรติพงษ์ กล่าว

 ผู้อ�านวยการฯ กล่าวต่อว่า การอบรม
นั้นมีด้วยกัน ๓ หลักสูตร ได้แก่ ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน ภาษาญี่ปุ่นเบื้อง
ต้นเพื่อการสื่อสาร และภาษาจีนเบื้องต้นเพื่อการ
สื่อสาร โดยการอบรมจะสอน ทั้ง ๔ ทักษะ ฟัง พูด 
อ่าน และเขยีน ซึง่เน้นการสือ่สารในชีวติประจ�าวัน  
ซึ่งวิทยากรจากภายนอก หลักสูตรภาษาอังกฤษ
จะเป็นอาจารย์เจ้าของภาษา ส่วนจีนกับญี่ปุ่นเป็น
อาจารย์ชาวไทยที่มีคุณวุฒิด้านภาษานั้น ๆ  

 “นอกจากนี้ เรามีห้องปฏิบัติการภาษา
ซึ่งใช้โปรแกรม English Discoveries Expert ที่
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
ผ่านโปรแกรมอีกด้วย เพื่อช่วยเสริมและเพิ่มเติม
ความรูท้างด้านภาษา เพ่ือเตรยีมความพร้อมให้แก่
ตนเองในการพัฒนาภาษา” ผู้อ�านวยการฯ กล่าว

 ผูอ้�านวยการฯ กล่าวต่ออีกว่า การอบรม
คร้ังนี้ สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ คือ นักศึกษาที่สอบ
ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๖๐ จะได้รับใบรับรองผ่านการ
อบรม ซ่ึงนักศึกษาสามารถน�าไปแนบประวัติส่วน
ตัวเวลาสมัครงาน ได้เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาต่าง
ประเทศ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับ
ตนเองอย่างแท้จริง

 “นักศึกษาคนใดสนใจ สามารถสมัคร
ด้วยตนเอง โดยเตรยีมเอกสารหลกัฐานการสมคัร 
ส�าเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประชาชน เปิดรับ
สมัครต้ังแต่บัดนี้ถึง ๓๑ มกราคมศกนี้ โดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย ดูรายละเอียดและขอใบสมคัรได้ที ่ศนูย์
ภาษา ชัน้ ๒ อาคาร ๒๙ โทร. ๐ ๒๙๔๒ ๖๘๐๐ ต่อ 
๒๙๑๖-๗, ๒๙๑๙-๒๐” ผู้อ�านวยการฯ กล่าว

มจษ.เสรมิเขีย้วเลบ็นักศกึษา
เปิดอบรมภาษาตปท. ๓ หลักสตูร

 จันทรเกษม เสริมทักษะความรู้ภาษาต่าง
ประเทศให้แก่นักศึกษา ๓ หลักสูตร อังกฤษ ญ่ีปุ่น 
และจีน ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐ ทั้งเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าสู่วิชาชีพในอนาคต 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติพงษ์ ยอดเยี่ยม
แกร ผู้อ�านวยการส�านักวิทยบริการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศ กล่าวว่า ปัจจุบัน นอกจากเราอยู่ในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง
แล้ว รัฐบาลยังมีนโยบายเป็นไทยแลนด์ 4.0 ด้วยดัง
นัน้ ภาษาและคอมพวิเตอร์ ไม่ใช่ทกัษะพเิศษอกีต่อไป 

ส�านกัประกนัฯ เสรมิความรูด้้านประกนัฯ
จัดสัมมนาเชิงวิชาการให้แก่บุคลากร

แต่เป็นทกัษะทีท่กุคนควรม ีไม่นบัว่าในต่างประเทศ 
มเีรยีนภาษาที ่๓-๔ มหาวทิยาลยัจงึมุ่งสนบัสนนุให้
นกัศกึษามีทกัษะภาษาต่างประเทศมากขึน้นอกจาก
ภาษาองักฤษแล้วกค็วรมีภาษาอืน่ ๆ  เป็นทางเลอืก
ให้แก่นักศึกษา

 “วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมครั้งนี้ 
เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มี
โอกาสได้ฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ  ได้เพิ่มพูน
ความรู้ และสามารถน�าความรู้ท่ีได้ไปใช้ในชีวิต
ประจ�าวัน เช่น การศึกษาต่อ การท่องเที่ยว การ

 ส�านกัประกนัฯ จดัโครงการ “สมัมนาเชิง
วิชาการ ด้านการประกนัคณุภาพการศกึษา ระดบัคณะ 
และหน่วยงานสนบัสนนุ” วนัที ่๓๑ ม.ค. - ๑ ก.พ. นี้  
ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี การจัด
สัมมนาครั้งนี้เพื่อผลักดันให้คณะและหน่วยงาน
สนบัสนนุเกดิแนวปฏบิตัทิีด่ ีและมคีวามเข้าใจใน
ด้านการประกันคณุภาพการศกึษามากย่ิงข้ึน

 นายชนกานต์ สุวรรณทรัพย์ ผู้อ�านวย
การส�านักประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัย มีนโยบายในการผลักดันให้มีการ
ด�าเนินงานทางด้านการประกันคุณภาพศึกษา
อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งหวังให้เกิดการด�าเนินงาน
ที่มีคุณภาพทั้งในด้านของงานวิชาการ และงาน
สนบัสนนุวชิาการ 

  “เมื่อสองปีที่ผ่านมาทางส�านักประกันฯ 
ได้เน้นความรูแ้ละแนวทางการด�าเนนิงาน ด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งจากการด�าเนินงาน
ดังกล่าวท�าให้มคีวามเข้าใจ และมีผลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษาที่ดีขึ้น ดังน้ันจุดเน้นของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีนี้ เพื่อให้เข้าใจใน
กระบวนการท�างานหรือการให้บริการตามพันธ
กิจของหน่วยงาน และพัฒนาคุณภาพงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการท�างาน”  
ผูอ้�านวยการส�านกัฯ กล่าว

 ผูอ้�านวยการส�านกัประกนัฯ กล่าวต่อว่า 
สมัมนาในครัง้นี ้เป็นการฝึกวเิคราะห์และออกแบบ
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“ฝุ่น” ภัยเงียบท�ำร้ำยสุขภำพ 
  ข่าวระดับฝุ่นพิษที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายเขตกรุงเทพฯ เม่ือไม่นานมานี้ซึ่งมลพิษจากฝุ่นละอองในอากาศ ท�าให้ผู้คนตื่นตัว ร่วมถึงมีความ
กังวลในเรื่องของอันตรายจากมลพิษในอากาศมากขึ้น และต่างพากันกังวลห่วงใยถึงผลกระทบของมลพิษดังกล่าวต่อสุขภาพทั้งของตนเองและ
ลูกหลาน เรามาฟังเสียงของชาวจันทรเกษมดูคะว่า เขามีวิธีป้องกันและดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรบ้าง มาฟังกันเลยค่ะ.

นางสาวรัตนาวด ีพรหมมา
สาขาวชิาการจดัการ คณะวทิยาการจดัการ (นิว) 
  หากต้องออกไปข้างนอก ควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาเร่งด่วน อาจออกแต่เช้าตรู่หรือ
รอหลังพระอาทิตย์ตก เน่ืองจากแสงอาทิตย์จะส่งผลให้โอโซนระดับภาคพื้นดินซึ่งเป็นองค์
ประกอบหลักของมลพิษทางอากาศในเมืองและส่งผลเสียต่อสุขภาพ มีระดับสูงขึ้น และควร
ใช้อปุกรณ์ป้องกนั เช่น หน้ากากอนามัยชนดิมตีวักรอง ซึง่จะช่วยกรองสารหรอือนภุาคขนาด
เล็กออกจากอากาศที่หายใจได้ในระดับหนึ่งค่ะ

  เราต่างก็รู้ว่าการอ่านหนังสือนั้น
มีประโยชน์ แต่น้อยคนนักท่ีจะตั้งใจอ่าน 
และได้รับประโยชน์จากการอ่านอย่างเตม็ท่ี 
สัปดาห์นี้เราจะมาอยู่กับ “เอ” หรือ นาย
อนันต์ พึ่งอ�านวย เจ้าหน้าที่บริหารงาน
ทั่วไปปฏิบัติการ คณะศึกษาศาสตร์ ที่เป็น
อีกหนึ่งคนทที่รักในการอ่าน และเพื่อย�้าให้
ทกุคนเหน็ว่าการอ่านหนังสอืนัน้ส�าคญัแค่ไหน 

		 “หนงัสอืเล่มนี	้มชีือ่ว่า “พบสขุทีใ่จ” 
ผูเ้ขยีนโดย	:	พระไพศาล	วสิาโล	ภายในเล่ม	

จะบอกวิธีการปรุงใจตนเองเพื่อสร้างความ
สุขที่แท้จริง	เข้าใจความจริงของชีวิตและ
รู้จักปล่อยวาง	ฝึกจิตใจและวางตนให้เป็น
ให้ถูกต้อง	เพื่อจัดการความเครียด	ความ
ทุกข์	หรือปัญหาต่าง	ๆ	ในการด�าเนินชีวิต	
ในการท�างาน	และการอยู่ร่วมกันภายใน
สังคมได้อย่างมีความสุข”	พี่เอ เล่าถึงระ
เอียดของเน้ือหาภายในเล่มของหนังสือ
เล่มนีไ้ด้อย่างน่าชวนตดิตาม และยงัเล่าถงึ
เหตุผลที่ชื่อชอบหนังสือเล่มนี้ด้วยว่า

  “เป็นหนังสือที่อ่านเข้าใจได้ง่าย		
ผู้เขียนสื่อความหมายในประเด็นต่าง	ๆ	ได้
ชดัเจน	ไม่ใช้ภาษาทีเ่ข้าใจได้ยาก	หรือภาษา
บาลีท่ีต้องแปลความให้ยุ่งยาก	อีกทั้ง	ยัง
ตอบโจทย์ปัญหาความทุกข์	ความกังวลใน
เรื่องต่าง	ๆ	ที่ใกล้ตัวเราทุกคน	น�าไปปรับ
ใช้กบัชวีติการท�างาน	การด�าเนนิชวีติได้เป็น
อย่างดีครับ”

  “ปฏเิสธไม่ได้ว่าทกุ	ๆ 	คนย่อมต้อง
ประสบปัญหาต่าง	ๆ	มากน้อย	ก่อให้เกิด
ความทุกข์	ความเครียด	เป็นการบั่นทอน
จิตใจ	ก�าลังใจ	หรือแม้กระทั่งบั่นทอน
ท�าลายสุขภาพร่างกายของตนเองและคน
รอบข้าง	เนื่องมาจากการด�าเนินชีวิต	การ
ท�างาน	หรอืจากสภาพแวดล้อมต่าง	ๆ	รอบตวั	
“ความสุข” คือสิ่งที่เราทุกคนแสวงหาอยู่
ตลอดเวลา	เพื่อให้หลุดพ้นจากความทุกข์	
ความเครียด	ความกังวลใจต่าง	ๆ	หนังสือ

เล่มนี	้จะตอบโจทย์สิง่ทีเ่ราเรยีกว่า	“ความสขุ”  
กับสิ่ งที่ เราไขว ่คว ้ากันอยู ่ตลอดเวลา	
สะท้อนให้ผู้อ่านได้เห็นมุมมองแนวคิดและ
แนวปฏบิตัง่ิาย	ๆ 	ทีเ่ราทกุคนสามารถเข้าใจ
และเข้าถึง	เพื่อพบ	“ความสุขที่แท้จริง”  
พีเ่อ เล่าถึงประโยชน์ทีไ่ด้รบัจากหนงัสือเล่มนี้
อย่างมีความสุข และทิ้งท้ายว่า

 	 “เราทุกคนสามารถค้นพบโลกใบ
ใหม่ของเราได้ทุกเวลาจากการอ่าน	เรา
สามารถเปิดมมุมอง	เปิดแนวความคดิใหม่ๆ	
ได้จากการอ่าน	เริ่มต้นในส่ิงที่เราชอบและ
สนกุไปกับการเรยีนรู้นะครบั	แล้วท่านจะรกั
การอ่านครับ”

เป็นหนังสือท่ีอ่านเข้าใจได้ง่าย  
ผู ้ เขียนสื่อความหมายในประเด็น 
ต่าง ๆ ได้ชัดเจน ไม่ใช้ภาษาที่เข้าใจ
ได้ยาก หรือภาษาบาลีที่ต ้องแปล
ความให้ยุง่ยาก อกีทัง้ ยังตอบโจทย์
ปัญหาความทกุข์ ความกงัวลในเรือ่ง
ต่าง ๆ ที่ใกล้ตัวเราทุกคน น�าไปปรับ
ใช้กบัชวีติการท�างาน การด�าเนนิชีวติ
ได้เป็นอย่างดีครับ

นายชัยยุทธ ด�าหนก (เอก) 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา
  วิธีที่เราจะต้องป้องกันตัวเองจากฝุ่นพิษ อันดับแรกที่ท�าได้คือ การสวมหน้ากากป้องกันทางเดินหายใจที่
เหมาะสม  พยายามที่จะลดกิจกรรมนอกบ้าน นอกอาคาร ลดเวลาอยู่กลางแจ้ง และวางแผนเลี่ยงการท�ากิจกรรมใน
ช่วงเวลาหรอืในพืน้ทีท่ีม่ฝีุน่และมลพิษสงู เช่น ถนนทีม่กีารจราจรตดิขดัและทางหลวงทีม่ผีูใ้ช้หนาแน่น และอย่างลมื
ที่จะติดตามข่าวสารต่าง ๆ  เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อน�ามาปรับใช้และป้องกันตนเองต่อไปครับ
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ผศ.ดร.สถาพร ถาวรอธิวาสน์ 
ผูอ้�านวยการศูนย์การศึกษา  

มหาวิทยาลยัราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท

   หลกัการและข้อก�าหนดในการปฏบิตัผิลติสนิค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คณุภาพมาตรฐาน GAP (Good Agriculture Practices) 
พืช มี ๘ ข้อก�าหนดได้แก่
   ๑. แหล่งน�้า : การใช้น�้าจากแหล่งน�้าที่ไม่มีการปนเปื้อนจากสารพิษ 
   ๒. พื้นที่ปลูก : พื้นที่ปลูกไม่พบสารเคมีกลุ่มออร์กาโนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต หรือโลหะหนักตกค้าง
   ๓. การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร : การใช้และเก็บ ปุ๋ย สารเคมีที่ถูกต้อง ต้องแยกจากที่พักอาศัย 
   ๔. การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ : การปฏิบัติและการจัดการตามแผนควบคุมการผลิต ของพืช 
แต่ละชนิด
   ๕. การผลิตให้ปลอดภัยจากศัตรูพืช : ส�ารวจการเข้าท�าลายศัตรูพืชและป้องกันก�าจัดอย่างถูกวิธี 
   ๖. การเก็บเกี่ยว และการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว : เก็บเกี่ยวผลในระยะที่เหมาะสมตามเกณฑ์ในแผนควบคุมการผลิต 
อุปกรณ์ ภาชนะบรรจุและวิธีการเก็บเกี่ยวต้องสะอาด
   ๗. การเก็บรักษาและการขนย้ายผลิตผลภายในแปลง : สถานที่เก็บรักษาต้องสะอาด อากาศถ่ายเทได้ดีและสามารถป้องกัน
การปนเปื้อนของวัตถุอันตรายและสัตว์พาหะน�าโรค 
   ๘. การบันทึกข้อมูล : จดบันทึกข้อมูลส�าคัญ ใช้วัตถุอันตราย การส�ารวจและการป้องกันจ�ากัดศัตรูพืช ในขั้นตอนการปลูก/
ดูแลตามขั้นตอนในแปลงปลูกพืช 
   ประโยชน์จากการด�าเนินงานคร้ังนี้มากมายรวมถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับจากการรับรองมาตรฐาน GAP  
(Good Agriculture Practices) พืช ด้วย อาทิเช่น ตรา Q รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ผลผลิตมีคุณภาพ ปลอดภัยจาก
การปนเปื้อนสารเคมี เชื้อโรค และศัตรูพืช เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและนอกประเทศ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ผู้บริโภคสินค้า
เกษตรปลอดภัยที่มีคุณภาพดีท�าให้มีสุขภาพดี แข็งแรง องค์ความรู้ที่เกษตรกรได้รับสามารถถ่ายทอดให้เกษตรกรรุ่นใหม่ส่งผลให้ 
มีเครือข่ายเกษตรกรขยายตัวเพ่ิมขึ้นในพื้นท่ีเกษตรกรรม มีการต่อยอดแปลงไม้ผล และสมุนไพรเป็นชุมชนสินค้าเกษตรปลอดภัย
แบบย่ังยืนและมั่นคง   

สวัสดีท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน

   “การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP (Good  
Agriculture Practices) พืช”
   ศนูย์การศกึษามหาวทิยาลัยราชภฏัจนัทรเกษม-ชยันาท ได้ขบัเคลือ่นงานบรกิาร
วิชาการพัฒนาท้องถิ่นตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จากการได้รับงบ
ประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้
กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจ�าปี  ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัยโดยความ
ร่วมมือของ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี
ชัยนาท (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จ�ากัด 
   ด้วยศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม-ชัยนาท จึงได้ริเริ่มด�าเนิน
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP (Good Agriculture  
Practices) ได้แก่ ผักกาดเขียวปลี และผักกวางตุ้ง ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส�าหรับพืชอาหาร มกษ. ๙๐๐๑-๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมเกษตรปลอดภัยอย่างต่อเน่ืองและเพื่อเป็นต้นแบบ 
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้คุณภาพมาตรฐาน GAP (Good Agriculture 
Practices) พืช 
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เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขท่ี ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ  
กองบรรณาธิการ : บุญเกียรติ ชีระภากร, อ้อมฤทัย แสงแดง, จารุวรรณ จันทมาลา, ภัทราพร นิกรติณชาติ, พุฒิวงศ์ มันดินแดง, ดนิตา แสงสาคร, ธนพล เฉลียวจิตวณิช

๔

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

ธนพล

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.comเพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง jankajangfa@gmail.com

รางวั ลที่ ไ ด ้ เ ป ็ น เหรี ยญ
ทองแดงค ่ ะ และ เป ็นเหรียญ
แรกของการแข ่งขันในระดับ
มหาวิทยาลัยค่ะ เลยรู้สึกภาค
ภูมิใจและเป็นเกียรติมากค่ะที่เป็น
ตัวแทนของมหาวิทยาลัย ถึง
แม้จะไม่ใช่เหรียญทอง แต่หนูได้
สู้เต็มที่ และมุ่งมั่นเป็นอย่างมาก 
นอกเหนือไปจากนี้หนูยังได้รู้จัก
เพื่อน ๆ พี่ ๆ ต่างสาขาแต่เล่น
กีฬามวยเหมือนกันอีกด้วยค่ะ

 ปิดฉากกนัไปเรยีบร้อยแล้ว ส�าหรบั
การแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย 
ครั้งที่ ๔๖”ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ที่ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธาน ีเป็นเจ้าภาพ 
เมือ่ระหว่างวันที ่๑๑-๒๐ มกราคม ทีผ่่านมา

 จนัทรเกษม เป็นหนึง่ในมหาวทิยาลยั
ที่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ เพื่อที่จะ
พัฒนาทักษะในด้านกีฬามากขึ้น รวมไปถึง
ยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้หา

“น้องแอล” สร้างชื่อบนสังเวียนผืนผ้าใบ
สาวหมัดคว้าเหรียญ กฬีามหาวทิยาลัย
ประสบการณ์ จากเวทีการแข่งขันทุกระดับ
และในสัปดาห์นี้ทางจันทร์กระจ่างฟ้าขอน�า
เสนอหนึง่นกักฬีาตวัแทนผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัครัง้นี้ 

 มาพูดคุยถึงการแข่งขันเวทีระดับ
ประเทศ ในชนิดกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่น
ฟลายเวท ๔๘ กก. แต่ไม่เกิน ๕๑ กก. หญิง 
กับ “น้องแอล” นางสาวฟาริดา ภูมิเดช 
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์

 Q : เล่าประวติัความเป็นมาท่ีมาการ
เป็นนักมวยของเราหน่อยครับ ว่าเราเป็นนัก
มวยมาตั้งแต่ตอนไหน

 A ; หนูชกมวยมาต้ังแต่ ป.๕ ค่ะ 
ช่วงนั้นคุณพ่อเสียค่ะ แล้วพ่อเป็นคนที่ชอบ
มวยไทย หลงัจากคณุท่านพ่อเสยี พีช่าย พีส่าว 
และหนูก็หันมาชกมวยไทยค่ะ ซึ่งได้ฝึกซ้อม
การต่อยมวย และได้ยกระดับขึ้นไปแข่งตาม

เวทีต่าง ๆ และยังสามารถน�ารายได้จากการ
ชก มาแข่งเบาภาระของคุณแม่ได้ด้วยค่ะ ซึ่ง
หนูเติบโตมากับสิ่งนี้ หนูหากินมากับมวยไทย
มาต้ังแต่เดก็ อกีอย่างมนัสามารถใช้ป้องกนัตวั
ได้ด้วยค่ะ และมันก็เป็นวัฒนธรรมไทยอย่าง
หนึง่ทีเ่ราได้สบืทอดให้ลกูหลานรุน่ต่อ ๆ  ไปค่ะ

 Q : ท�าไมถงึหนัมาเล่นกฬีาประเภท
มวยครับ
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คาดว่าจะจัดตั้งชมรมมวยไทยราชภัฏจันทรเกษม
ขึ้นมาครับ โดยขึ้นกับทางมหาวิทยาลัยเลย เพื่อที่ให้
นักกฬีามพีืน้ที ่มีอปุกรณ์ฝึกซ้อมทีม่ากกว่าปัจจบุนั 
และอาจจะขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านการเงิน
เพื่อช่วยสนับสนุนการฝึกซ้อมของนักกีฬาครับ

 A : อย่างที่บอกไป คุณพ่อช่ืนชอบ
มวยไทยด้วย พ่ออาจจะไม่อยู่ตอนหนูชกมวย
แต่หนเูชือ่ว่าถ้าพ่อยงัอยูพ่่อต้องภมูใิจในตวัหนู
ค่ะ และอกีอย่างหนกูไ็ด้ช่วยภาระทางบ้านด้วยค่ะ 

 Q : กฬีามวยมปีระโยชน์อย่างไรกบั 
ผู้หญิงครับ นอกจากเรื่องของการออกก�าลัง
กายแล้ว ยังมีด้านอื่นอีกไหม

  A : ขึน้ชือ่ว่ากฬีาล้วนมแีต่ประโยชน์
อยูแ่ล้วค่ะ แต่กฬีาประเภทมวยจะมปีระโยชน์
เป็นอย่างมากกบัเพศผูห้ญงิค่ะ เพราะนอกจาก
ความสวยงามในการร่ายร�าการไหว้ครูบนเวที 
และยังมีการแฝงไปด้วยความดุดันของแต่ละ
แม่ไม้มวย รวมไปถึงยังสามารถป้องกันตัวเอง
ได้อีกด้วยค่ะ

 Q : ในรายการนี ้น้องแอลได้รางวัล
อะไร และคิดว่า เราได้รับประโยชน์ในด้าน
ไหนครับที่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

  A : รางวัลที่ได้เป็นเหรียญทองแดง
ค่ะ และเป็นเหรียญแรกของการแข่งขันใน
ระดับมหาวิทยาลัยค่ะ เลยรู ้สึกภาคภูมิใจ
และเป็นเกียรติมากค่ะที่ เป ็นตัวแทนของ
มหาวทิยาลยั ถงึแม้จะไม่ใช่เหรยีญทอง แต่หนู
ได้สูเ้ตม็ที ่และมุง่มัน่เป็นอย่างมาก นอกเหนอื
ไปจากนี้หนูยังได้รู้จักเพื่อน ๆ พี่ ๆ ต่างสาขา
แต่เล่นกีฬามวยเหมือนกันอีกด้วยค่ะ

 Q : การแข่งขนัในครัง้นีเ้ป็นครัง้แรก
ของเราไหม และเราจะน�าประสบการณ์ครัง้นี้ 
ไปปรับใช้กับการแข่งขนัต่อ ๆ  ไปอย่างไร

 A : เป็นการแข่งขนัคร้ังแรกในระดบั
มหาวิทยาลัยค่ะ ถึงแม้ครั้งนี้อาจจะไม่ใช่
เหรียญทอง แต่หนู

ได้น�าประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้ง
นี ้เพือ่น�ามาปรบัใช้กบัการแข่งขนัในครัง้ต่อไป 
ทั้งในเรื่องของการฝึกซ้อมให้มากยิ่งขึ้น

 Q : การเตรียมความพร้อมก่อนไป
แข่งขันในรายการนี้ เป็นอย่างไรบ้าง

 A : การเตรียมความพร้อมก่อน
แข่งขันในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ฝึกสอนจาก
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาด้วยค่ะ ท่ีคอย
ดูแล สนับสนุน และให้ความรู้มากยิ่งขึ้น 

 Q : กีฬาชกมวยบางคนอาจจะมอง
ว่าเป็นกีฬาที่ต้องปะทะกันตลอดเวลา เรามี
ความคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองนี้

 A : กีฬาประเภทถึงแม้เป็นกีฬาที่จะ
ต้องปะทะกัน แต่การปะทะก็จะมีการป้องกัน
เพื่อลดการเจ็บ หรือแรงกระแทกการแรง
ปะทะ อีกอย่างหน่ึงยังเป็นการออกก�าลังกาย
ที่ดีด้วยค่ะ เพราะในปัจจุบันผู้หญิงเลือกการ
ออกก�าลังกายแบบชกมวยมากขึ้นแล้วค่ะ 

 Q : อยากจะให้ฝากถึงกีฬาประเภท
มวยหน่อยครับว่ามีประโยชน์อย่างไร โดย
เฉพาะเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่เป็นผู้หญิงที่
อยากจะหันมาเล่นกีฬาประเภทนี้ครับ

 A : นอกจากความสวยงามของแม่ม้ายมวย
ไทยแล้ว มวยยงัน�ามาประยกุต์สูก่ารออกก�าลงั
กายได้อีกด้วยค่ะ และยังเป็นเครื่องมือในการ
ป้องกันตัวเองในขณะเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นค่ะ

 ด้านนายวิเชียร ศรีแพงพงษ์ (โอ๊ต) 
นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ สาขาวิชาวทิยาศาสตร์การ
กฬีา คณะวิทยาศาสตร์ ในฐานะผูฝึ้กสอน เล่า
ให้ฟังว่า “ก่อนการแข่งขันจะต้องเช็คก่อนว่า
ร่างกายของนักกีฬามีความผิดปกติไหม	มีโรค
ประจ�าตวัไหม	เน่ืองจากการฝึกซ้อมค่อนข้างที่
จะหนกัพอสมควร	หลงัจากน้ันกใ็ห้เริม่โดยการ
เวทเทรนนิง่เพือ่สร้างความแขง็แรงในเบ้ืองต้น
ให้กบันกักฬีาก่อน	แล้วกใ็ส่ทกัษะของมวยไทย
เข้าไปบ้างครับ” ผู้ฝึกสอน เล่าให้ฟังถึงการฝึก
ซ้อมให้กับนักกีฬา

	 “จากผลการแข่งขันเป็นที่น่าพอใจ
ครบั	เนือ่งจากในปีนีม้นัีกกฬีาทีมี่ความมาสารถ
เข้าแข่งขนัมากมายจากหลาย	ๆ	มหาวทิยาลยั	
ซึง่ถือว่าเยอะกว่าหลาย	ๆ	ปีทีผ่่านมา	และน้อง
สามารถคว้าเหรยีญทองแดงมาได้ถอืว่าเก่งมาก
แล้วครับ” ผู้ฝึกสอน เล่าให้ฟังถึงความพอใจ
ในผลงานของนักกีฬา พร้อมทั้งทิ้งท้ายถึงการ
สนบัสนนุ ส่งเสรมิในชนิดกฬีาประเภทมวย

	 “คาดว ่าจะจัดตั้งชมรมมวยไทย
ราชภัฏจันทรเกษมขึ้นมาครับ	โดยขึ้นกับทาง
มหาวิทยาลัยเลย	เพื่อที่ให้นักกีฬามีพ้ืนที่	มี
อุปกรณ์ฝึกซ้อมที่มากกว่าปัจจุบัน	และอาจจะ
ขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนด้านการเงินเพ่ือ
ช่วยสนับสนุนการฝึกซ้อมของนักกีฬาครับ”
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งานวันครู : สังสรรค์และคารวะอาจารย์
ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ที่ผ่านมา
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นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา 
ครั้งที่ ๒๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ณ ฮอลล์ ๑ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ที่ผ่านมา



๘ ปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๒๐ ประจำาวันที่ ๑๔ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๒

 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ที่ผ่านมา

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ “การรำาไท้เก็ก”


